

## Những điểm mới tại Đại hội TDTT

# TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ IX NĂM 2021- 2022

HÀ NAM LONG

Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Thông qua việc lần lượt tổ chức các môn thể thao này sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các ngày lễ; đồng thời góp phần phát triển sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. So với các kỳ Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình trước đó, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 có những điểm mới về số môn thi đấu và địa điểm tổ chức nên lôi cuốn đông đảo khán giả ngay từ giải thi đấu đầu tiên của Đại hội.

Với chu kỳ 4 năm diễn ra một lần, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn được tổ chức từ cơ sở gồm các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, tỉnh, cấp bộ, ngành và toàn quốc. Đến nay, qua 8 kỳ tổ chức Đại hội TDTT các cấp, phong trào TDTT ở tỉnh Quảng Bình có bước phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh.



Giải bóng chuyền là môn thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022

Ảnh: X.T

Thông qua tổ chức các kỳ Đại hội TDTT, số lượng các môn thi đấu và thành tích của các VĐV tham gia ngày một phát triển; trình độ tổ chức của đội ngũ cán bộ, làm công tác TDTT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu. Những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị luyện tập và thi đấu TDTT trong tỉnh được đầu tư khang trang, hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 140 bể bơi các loại, 39 nhà tập luyện thể thao, 58 sân quần vợt, 422 sân bóng đá, 1.450 sân bóng chuyền, 800 sân cầu

lông và khoảng 1.200 sân bãi khác phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 năm, bắt đầu từ quý I năm 2021 đến hết quý II năm 2022. Trong đó, Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan bắt đầu từ quý I đến hết quý III năm 2021. Nội dung thi đấu gắn liền với những môn thể thao truyền thống của địa phương, đơn vị được đông đảo quần chúng yêu thích. Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị phải tổ chức thi đấu tối thiểu từ 05 môn thể thao trở lên và trong đó có 03 môn bắt buộc

## Thể dục - Thể thao

là: Việt dã, kéo co, một trong hai môn (bóng chuyền hoặc bóng đá); đối với các xã vùng sâu, vùng xa tổ chức tối thiểu từ 03 môn trở lên. Đối với cấp huyện, thành phố, thị xã, Đại hội TDTT được tiến hành bắt đầu từ quý I/2021 và hoàn thành trong quý I/2022. Nội dung thi đấu tối thiểu từ 10 môn trở lên, trong đó có 4 môn bắt buộc đó là: Bơi, việt dã, kéo co và một trong hai môn (bóng đá hoặc bóng chuyền). Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX được tiến hành bắt đầu từ quý I/2021 đến hết quý II/2022. Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX dự kiến vào ngày 16/6/2022. Nội dung thi đấu có 16 môn thi gồm: Việt dã; điền kinh trong sân; bơi trong bể; karate; bóng bàn; cầu lông; bóng chuyền; bóng đá; cờ vua; cờ tướng; kéo co; quần vợt; bida; võ cổ truyền; đua thuyền truyền thống; khiêu vũ thể thao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 đã được tổ chức từ cơ sở đến toàn tỉnh. Những ngày tháng ba vừa qua, khi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được nói lỏng, nhiều địa phương ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Nhiều huyện, thị, thành phố cũng đã tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp huyện. Tiêu biểu như huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX; đồng thời tổ chức thi đấu môn bóng đá

nam và đua thuyền truyền thống. Thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch tổ chức thành công giải bóng chuyền Đại hội TDTT. Huyện Tuyên Hóa đã tổ chức giải bóng chuyền, việt dã...

Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội TDTT ở các địa phương đã diễn ra nghiêm túc; lễ khai mạc có nội dung phong phú, tạo được ấn tượng sâu sắc, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, các vùng miền, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng vũ trang cùng tham gia. Các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT các xã, phường, thị trấn và Đại hội TDTT cấp huyện đã phát huy tối đa thế mạnh thể thao của từng địa phương, đơn vị. Các địa phương đã chú trọng tổ chức các môn thể thao hiện đại gắn với các môn thể thao dân tộc. Trong thời gian diễn ra đại hội TDTT, các địa phương đã tổ chức đúng luật và điều lệ quy định, nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng mang tính văn hóa và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương, ban ngành đã tuân thủ yêu cầu của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội TDTT trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng luật và điều lệ; vừa tổ chức Đại hội gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn. Nhìn chung, hiệu quả

từ tổ chức Đại hội TDTT ở các địa phương thực sự là ngày hội thể thao của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Nét mới thứ nhất tại kỳ Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX đó là tổ chức số môn thi đấu nhiều hơn. Cụ thể, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017-2018 tổ chức thi đấu 12 môn, gồm: Bóng đá nam 11 người, điền kinh trong sân, bơi lội, bóng chuyền, cầu lông, việt dã, cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng bàn, võ cổ truyền, võ karate. Tham gia Đại hội có 28 đơn vị, địa phương với 1.500 vận động viên tranh tài 118 bộ huy chương. Tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 thi đấu 16 môn, tăng 4 môn, gồm: Bida, khiêu vũ thể thao, quần vợt và đua thuyền truyền thống.

Có thể nói, 4 môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX là những môn thể thao phổ biến tại các địa phương, được người dân yêu thích và tham gia tập luyện thường xuyên. Đó là những môn thể thao vừa mang tính hiện đại như khiêu vũ thể thao, quần vợt, bida; vừa mang tính truyền thống như đua thuyền... Bên cạnh đó, các môn thể thao này cũng đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Chẳng hạn như môn đua thuyền truyền thống, đến nay đã có 7/8 huyện, thị, thành phố tổ chức giải đua thuyền truyền thống, chỉ riêng huyện Minh Hóa không tổ chức. Môn quần vợt đã phổ biến sâu

rộng tới các địa phương với hàng chục câu lạc bộ quần vợt được thành lập, nhiều sân bãi được xây dựng. Môn khiêu vũ thể thao cũng đã lan tỏa rộng rãi tới các trường học, điểm tập luyện thể dục thẩm mỹ...

Điểm mới thứ 2 tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021 - 2022 đó là tăng cường tổ chức các môn thi đấu thể thao về các huyện, thị xã, cơ quan, trường học. Từ thành công của việc tổ chức thi đấu một số môn thể thao của Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017-2018 về các địa phương, trong kỳ đại hội lần này, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 cũng khuyến khích các địa phương đăng ký đăng cai tổ chức các môn thi đấu.

Theo Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh cho biết, có 3 lợi ích thể hiện rõ nét khi đưa các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT về cho các địa phương, cơ quan, trường học đăng cai. Thứ nhất, người dân ở các địa phương, đặc biệt là những vùng khó khăn... được tham gia và hưởng thụ những sự kiện thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp mà họ không có điều kiện đi xa để xem. Thứ hai, khi đưa các môn thi đấu thể thao cấp tỉnh về tổ chức ở cơ sở, các điều kiện cơ sở vật chất thi đấu sẽ được các huyện, thị xã, thành phố chú trọng đầu tư nâng cấp, bảo đảm. Thứ ba, việc tổ chức các môn thi đấu của đại hội lồng ghép vào các ngày lễ kỷ niệm của

huyện và cũng là cơ hội để các địa phương huy động được các nguồn xã hội hóa cho hoạt động TDTT. Ngoài ra, với việc đăng cai các môn thi đấu trong chương trình đại hội cũng là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá đến nhân dân trong tỉnh và cả nước về văn hóa, mảnh đất, con người, cảnh sắc thiên nhiên; góp phần mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển du lịch. Còn nhớ, tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức giải bóng chuyền tại huyện Minh Hóa; giải kéo co tại huyện Quảng Trạch; giải bóng bàn tại thị xã Ba Đồn...

Từ hiệu quả của việc tổ chức các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT về các địa phương. Tại Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2021-2022, Ban tổ chức tiếp tục khuyến khích các địa phương đứng ra đăng cai tổ chức các môn thi đấu, nhằm tạo điều kiện cho người dân được hưởng thụ các giải đấu thể thao có chất lượng chuyên môn cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân, phát triển con người toàn diện.

Những ngày đầu tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình phối hợp tổ chức thành công giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình

lần thứ IX. Nhân dịp này, Trường Đại học Quảng Bình cũng đã đưa vào hoạt động Nhà thi đấu đa năng phục vụ công tác dạy học, tập luyện và thi đấu TDTT. Theo kế hoạch, những ngày tháng 5 này, giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX sẽ diễn ra tại huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các hoạt động TDTT phải tạm hoãn, dời lịch tổ chức thi đấu. Bên cạnh đó, dự kiến giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh sẽ diễn ra tại huyện Bố Trạch; giải Karate diễn ra tại huyện Minh Hóa...

Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021-2022 là sân chơi dành cho những vận động viên xuất sắc của các huyện, thị xã, thành phố, ngành trong cả tỉnh; là dịp để các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn dân cư; đồng thời là ngày hội thể thao trong quần chúng nhân dân. Thời gian qua, để chuẩn bị hiệu quả cho Đại hội TDTT lần thứ IX, với vai trò là cơ quan Thường trực, song song với việc xây dựng, ban hành Điều lệ Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo Đại hội... ■

H.N.L